

Tụ tập đánh bạc trái phép giữa lúc dịch COVID-19 phức tạp

05:43 31/07/2021

Tác giả: TTK

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số đối tượng vẫn tụ tập đánh bạc trái phép và đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 30/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số đối tượng tụ tập đánh bạc trái phép trong tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị, lực lượng Công an tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch, ưu tiên tranh thủ lợi ích của người dân, phát hiện, bắt giữ các nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc trái phép trong mùa dịch.

Theo đó, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 29/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) và Công an xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ tang một nhóm thanh niên tụ tập tại quán bida của Nguyễn Hữu Phi (xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) thực hiện hành vi đánh bạc trái phép.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Phi (sinh năm 1986), Diệp Minh Hải (sinh năm 1989), Lê Trung Hải (sinh năm 1991), ưu tú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh và Phạm Văn Huy (sinh năm 1999, trú tại xã Hòa Hải, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trên chiếc bàn, lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm 4 bộ bài tú lơ khê và số tiền hơn 17 triệu đồng.

Ở địa điểm, ngay trong thời điểm thành phố Quảng Hải đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, ngày 22/7, tại số nhà 249 Lê Lợi, xã Xuân Ninh, thành phố Quảng Hải, Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát Công an xã Xuân Ninh đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng cùng trú tại địa bàn thành phố Quảng Hải gồm: Quảng Minh Cường (sinh năm 1980), Quảng Văn Tám (sinh năm 1986) và Quảng Ngọc Dũng (sinh năm 1985), Trần Thị Thuần (sinh năm 1993) tụ tập đánh bạc trái quy định. Công an xã Xuân Ninh đã thu giữ tang vật gồm hai bộ bài tú lơ khê và hơn 9 triệu đồng.

Trên đó, ngày 21/7, Công an xã Xuân Ninh cũng đã bắt giữ 6 đối tượng nghi ngờ tụ tập đánh bạc trái phép có hành vi tụ tập đánh bạc tại địa điểm này thu giữ tại hiện trường gồm 2 bộ bài tú lơ khê và hơn 5 triệu đồng.

Qua ưu tiên, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. Hiện lực lượng Công an đang ưu tiên giải quyết lý do của các đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc và không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật.

* Ngày 30/7, thông tin từ Công an huyện Thuận Xuân (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nạn nhân này đã bị bắt cóc chuyên nghiệp, bắt giữ tại đường số 12 thị trấn Thuận Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hình ảnh "xác chết" tại nhà Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1958 ở xã Thuận Minh, huyện Thuận Xuân). Tuy nhiên trong quá trình làm việc Công an đã thu giữ gần 160 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra xác minh ban đầu, Công an huyện Thuận Xuân đã xác định nạn nhân Nguyễn Ngọc Đức, (sinh năm 1988 ở xã Thuận Minh, huyện Thuận Xuân) là nạn nhân có tính chất chuyên nghiệp, họ đã bị bắt cóc trong số nạn nhân này là các con bắt cóc chuyên nghiệp; trong đó có nhiều nạn nhân đã có tiền án, tiền sự về tội bắt cóc và tội chiếm bắt cóc.

Hiện phó vụ các cơ quan chức năng, các nạn nhân đang tiếp tục bắt cóc trong những ngôi nhà kiên cố, thường xuyên thay đổi địa điểm, phân công nhiều người canh gác tại xa... nên lực lượng Công an rất tốn công sức trong việc tranh thủ bắt cóc.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Võ Dũng - Duy Hưng (TTXVN)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tu-tap-danh-bac-trai-phep-giua-luc-dich-covid-19-phuc-tap>